

Số: 227/KH-THPTVN

Võ Nhai, ngày 02 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 2467/SGDDĐT_CTTT-PC ngày 02/11/2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên về quán triệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục; đơn vị trường học.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Thái Nguyên và địa bàn huyện Võ Nhai, Trường THPT Võ Nhai xây dựng Kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường với nội dung cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GDĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND huyện Võ Nhai, Sở GDĐT Thái Nguyên. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới; tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch; kiên định nguyên tắc 5K;

- Tập trung các điều kiện nhân lực, vật lực; xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn đối với cán bộ giáo viên và nhân viên tại nhà trường.

2. Yêu cầu

- Xây dựng phương án xử lý các tình huống, phát hiện sớm xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan, đảm bảo an toàn cho cán bộ giáo viên và học sinh khi đến trường.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh các biện pháp phòng ngừa hiệu quả; chủ động trong việc tự theo dõi, giữ gìn sức khỏe để tự bảo vệ bản thân và gia đình.

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thiết bị phòng dịch; triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch tại đơn vị.

B. NỘI DUNG

I. Triển khai các biện pháp phòng dịch

- Thông tin kịp thời đến cán bộ giáo viên và học sinh những thông tin chính xác, cập nhật về diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời triển khai và yêu cầu cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm các nội dung sau:

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Võ Nhai để theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin ngành Y tế và của Ban Chỉ đạo các cấp về tình hình dịch bệnh.

+ Tuyên truyền đến học sinh, cha mẹ học sinh: Không tụ tập, tham gia vào các hoạt động đông người, hạn chế tiếp xúc với người thường xuyên đi xa hoặc mới đi xa trở về địa phương.

+ Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tự theo dõi sức khỏe và kiểm tra thân nhiệt ở nhà hàng ngày, trước khi đến trường, nếu có dấu hiệu bất thường phải thông báo cho CBQL nhà trường để có biện pháp xử lý kịp thời.

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, quét mã QR code khi đến trường.

+ Thông báo học sinh không đi lại giữa các lớp trong giờ ra chơi. Triển khai việc khai báo y tế 100% đối với CBGV và học sinh trong ngày 02/11/2021. Dán bổ sung các quy định về phòng chống dịch, bảng mã QR code tại các vị trí dễ thấy cho CBGV và học sinh. Khách, Cha mẹ học sinh đến cơ quan liên hệ công tác phải khai báo y tế đầy đủ, đo thân nhiệt và được tiếp đón tại phòng rộng, đủ khoảng cách an toàn.

+ Yêu cầu GVCN đến trước đầu giờ 15' để nắm bắt tình hình học sinh và báo cáo sĩ số trên hệ thống Vn Edu trước 7h45 hàng ngày. GVCN rà soát hàng ngày tình hình của học sinh và báo cáo kịp thời khi có vấn đề liên quan đến dịch bệnh. Các lớp phải có ít nhất 02 chai rửa tay sát khuẩn trên lớp, thùng rác và vệ sinh, khử khuẩn sau các buổi học.

+ GVCN các lớp kiểm tra, rà soát lại các điều kiện học tập trực tuyến của học sinh. Báo cáo cụ thể tình hình cho CBQL để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Nhà trường chỉ đạo Ban Chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch học tập trực tuyến để sẵn sàng thực hiện khi có thông báo mới. Điều chỉnh kế hoạch chuyên môn ở các buổi chiều để đảm bảo thời gian tranh thủ chạy chương trình đối với các bộ môn.

+ Báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo của huyện, tỉnh khi phát hiện cán bộ, giáo viên, học sinh có dấu hiệu nhiễm Covid-19.

Ban Chỉ đạo nhà trường thường xuyên nắm bắt thông tin, báo cáo với Ban Chỉ đạo các cấp, thu thập thông tin, diễn biến của dịch bệnh từ phía cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, đặc biệt là học sinh có người thân đi về từ các tỉnh phía Nam, các khu công nghiệp để kịp thời có biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi nhà trường và địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, Bộ GDĐT và các cơ quan, ban ngành về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

II. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch tại đơn vị.

- Tổ Văn phòng kiểm tra hệ thống 20 vòi nước tại khu vực sân trường, chuẩn bị đủ xà phòng rửa tay; dung dịch nước sát khuẩn, khẩu trang đảm bảo phục vụ cho khách đến liên hệ công tác (nếu không có).